

## บทที่ 5

### บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องเรื่องการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความเป็นมาของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยก่อนสีจิ้นผิง (2) ปัจจัยที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง (3) สาระสำคัญของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง (4) ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง จากแนวคิดแนวคิดทฤษฎี ที่สำคัญ ประกอบด้วย โลกาภิวัตน์ (1) โลกาภิวัตน์ ที่เป็นแนวคิดแนวคิดทฤษฎีพรรณนา อธิบาย วิเคราะห์ ถึงกระแสโลกที่มาจากการขยายตัวของทุนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน และ (2) สัจนิยม เป็นแนวคิดที่มีรากฐานทางความคิดแบบอนุรักษ์นิยม (conservative) ที่มองโลกในแง่ร้ายที่เป็นอนาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จากแนวคิดทฤษฎีนำมาสู่การสร้างกรอบการวิจัย ด้วยการนำโจทย์วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย แนวคิดทฤษฎีหรืออื่นใด มาสรุปรวบยอดความคิดเพื่ออธิบายและวิเคราะห์เนื้อหาการวิจัย และนำไปสู่การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กำหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการอธิบายและวิเคราะห์ตามกรอบการวิจัยที่พัฒนามาจากวัตถุประสงค์การวิจัย เป็นการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ ที่นำไปสู่ผลการวิจัย แบ่งเป็น สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

##### 5.1.1 ความเป็นมาของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยก่อนสีจิ้นผิง

บรรพบุรุษสมัยโบราณของคนจีนดำรงชีวิตแถบแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลืองภาคเหนือของประเทศมา ยาวนานกว่า 500,000 ปี ก่อนคริสตกาล นับตั้งแต่ยุคหินเก่า (Paleolithic Age) วิวัฒนาการที่ต่อเนื่องจนถึง 6,000 ปี ก่อนคริสตกาล นำมาสู่ย้ายที่พำนักอาศัยจากถ้ำสู่การปลูกสร้างบ้านเรือนและจากการล่าสัตว์สู่การเพาะปลูก นับตั้งแต่ยุคหินใหม่ (Neolithic Age) การรวมกลุ่มของประชาชนจากหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดใหญ่ โครงสร้างสังคมที่สลับซับซ้อน การแบ่งงานระหว่างกัน การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม นำไปสู่การสถาปนาอำนาจทางการเมืองการปกครอง ทำให้จีนนับเป็นแคว้นแคว้น อาณาจักร จักรวรรดิ ที่ก่อตัวเป็นเวลามากกว่า 4,000 ปี นับเป็นอาณาจักรโบราณที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากราชวงศ์เซี่ย ชาง ฉิน หรือจิ้น ฮั่น จิ้น สู่ ถึง ซ้อง หยวน หมิง และชิง นับตั้งแต่ 2000 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ. 1912 นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบสาธารณรัฐ

การสถาปนาการปกครองระบอบสาธารณรัฐของจีน ระหว่าง ค.ศ. 1912 ถึง 1949 นับเป็นช่วงเวลาที่จีนเผชิญปัญหาความขัดแย้งของประวัติศาสตร์สมัยใหม่มากที่สุด เป็นการก้าวสู่ระบอบสาธารณรัฐที่เผชิญปัญหาจากความพยายามกลับมาเป็นจักรพรรดิของเสนาบดีทางการทหารสมัยราชวงศ์ชิง หยวนซื่อข่าย การเผชิญกับ

ยุคขุนศึกจากการปฏิเสธการยอมรับอำนาจของรัฐบาลปักกิ่ง การสูญเสียผลประโยชน์จากการที่จีนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914 - 1918) กับพันธมิตรที่ชนะสงคราม การก่อตัวของขบวนการวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1919 ของนิสิตนักศึกษาปัญญาชนและประชาชนส่วนหนึ่ง การก่อตัวและจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน ค.ศ. 1921 การถือกำเนิดของสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนับตั้งแต่ ค.ศ. 1927 การขยายอำนาจและอิทธิพลของญี่ปุ่นที่มีต่อจีนนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 นำไปสู่การสถาปนาแมนจูว์ใน ค.ศ. 1932 การถือกำเนิดของสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1937 ถึง 1945 นำไปสู่ปัญหาอย่างมากมาภายหลัง และการถือกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1941 ถึง 1945 นับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในจีน เป็นความพ่ายแพ้ของพรรคก๊กมินตั๋งทำให้ย้ายสาธารณรัฐจีนไปที่ไต้หวัน และชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำไปสู่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผ่นดินใหญ่ใน ค.ศ. 1949

การปกครองที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนครองอำนาจและปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครอง ผู้นำทางการเมืองรุ่นที่ 1 ที่สำคัญ คือ เหมาเจ๋อตง โจวเินไหล และจูเต๋อ ครองอำนาจทางการเมือง ระหว่าง ค.ศ. 1949 ถึง 1976 ที่มีการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ผ่านความเปลี่ยนแปลงจากการขยายอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครอบคลุมทั้งประเทศ ทำให้เผชิญกับความขัดแย้งภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความขัดแย้งภายในประเทศ ที่สำคัญ คือ การปฏิวัติวัฒนธรรม และจากการขยายอำนาจให้ครอบคลุมทั้งประเทศจากการขับไล่กองทัพก๊กมินตั๋งของสาธารณรัฐจีนที่หลงเหลือ ที่สำคัญ คือ กองพล 93 ที่ยูนนาน และพรมแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า และประเทศไทย และทิเบต และความขัดแย้งภายนอกประเทศ ที่สำคัญ คือ สงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม ที่สัมพันธ์กับการขยายอำนาจไปต่างประเทศ

การสิ้นสุดของผู้นำรุ่นที่ 1 นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงสู่ผู้นำรุ่นที่ 2 ที่สำคัญ คือ เต็งเสี่ยวผิง หลี่เซียนเนียน หยางชางคun หูเย่าบัง และเจ้าจื่อหยาง ครองอำนาจทางการเมือง ระหว่าง ค.ศ. 1976 ถึง 1992 จากการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม แต่ระบบเศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาด จากนโยบายสี่ทันสมัย ประกอบด้วย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการทหาร การเปิดกว้างทางเศรษฐกิจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากความเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาประชาชน ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยม ที่ประกอบด้วย เต็งเสี่ยวผิง หลี่เซียนเนียน หยางชางคun กับกลุ่มเสรีนิยมที่เป็นกลุ่มปฏิรูปการเมือง ที่ประกอบด้วย หูเย่าบัง และเจ้าจื่อหยาง การสิ้นสุดอำนาจของกลุ่มเสรีนิยม นำมาสู่การปราบปรามนิสิตนักศึกษาประชาชนกลายเป็นเหตุการณ์เทียนอันเหมินใน ค.ศ. 1989 และการสิ้นสุดอำนาจทางการเมืองของกลุ่มเสรีนิยมที่เป็นกลุ่มปฏิรูปการเมืองอย่างสมบูรณ์ และการกลับมาสู่อำนาจของเต็งเสี่ยวผิง ที่เป็นบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองเบื้องหลังและครองตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลางการทหาร แต่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจยังมีความต่อเนื่อง ที่สำคัญ จากการเดินทางสู่ภาคใต้หรือการท่องเที่ยวใต้ใน ค.ศ. 1992 แสดงถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งต่อไปที่ผู้นำรุ่นที่ 3 ที่สำคัญ คือ เจียงเจ๋อหมิน จูหลงจี และหลี่เฉิง ที่ครองอำนาจทางการเมือง ระหว่าง ค.ศ. 1992 ถึง 2001 มุ่งเน้นการปกครองระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมและระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาดตามที่ตั้งเสี่ยวผิงกำหนด นำมาสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสังคมนิยมเพื่อการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยม ภายหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนับตั้งแต่ ค.ศ. 1991 และนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ภายนอกจากการปฏิเสศการลดค่าเงินหยวนและความช่วยเหลือที่มีต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เผชิญปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997 นับเป็นการขยายอำนาจอย่างค่อยเป็นค่อยไป และนับเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเมืองจากการวางรากฐานการสืบทอดอำนาจ ที่สำคัญ ภายหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของเติ้งเสี่ยวผิงใน ค.ศ. 1997 และความมั่นคงกับเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการเปิดประเทศและนำไปสู่การเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกใน ค.ศ. 2001

การวางรากฐานการสืบทอดอำนาจที่มั่นคงนำมาสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ผู้นำรุ่นที่ 4 ที่สำคัญ คือ หูจิ้นเทา และเวินเจียเป่า ครองอำนาจทางการเมือง ระหว่าง ค.ศ. 2002 ถึง 2011 นับช่วงสำคัญของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากแนวคิดการขยายอำนาจแบบอำนาจละมุน เพราะประเทศที่เริ่มต้นก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจใหม่ จนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ในทศวรรษที่ 2010 การแพร่ขยายอำนาจละมุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งเน้นการใช้สังคมและวัฒนธรรมของจีนผ่านสถาบันขงจื้อที่จัดตั้งแพร่กระจายไปทั่วโลกให้สื่อถึงความป็นจีนทางด้านภาษา สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรืออื่นใด เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะเดียวกันนับเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศหลุดตัวจากวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่แพร่ขยายไปทั่วโลกใน ค.ศ. 2008 และวิกฤตการณ์ยูโรโซนของสหภาพยุโรปใน ค.ศ. 2009 ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเผชิญกับการท้าทายอย่างมีนัยสำคัญจนสิ้นสุดยุคผู้นำรุ่นที่ 4 ใน ค.ศ. 2011

### 5.1.2 ปัจจัยที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง

ปัจจัยที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง แบ่งเป็น ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

5.1.2.1 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง แบ่งเป็น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

5.1.2.1.1 ด้านการเมือง ประกอบด้วย (1) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา จากการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีจากนายบารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครต เป็นนายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศ (2) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและการต่างประเทศของประเทศทั้งหลายในยุโรป สำคัญ คือ การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในฝรั่งเศส

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองจากการแบ่งแยกพื้นที่ เมือง แวนแคว้น มลรัฐ ออกจากประเทศเดิม และผู้ปกครองเดิม (3) การแพร่ขยายและชัยชนะของกลุ่มหรือฝ่ายหรือผู้ปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศทั้งหลายทั่วโลก ที่สำคัญ คือ ชัยชนะของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นักการเมือง พันธมิตรทางการเมือง ฝ่ายขวา อนุรักษนิยม อำนาจนิยม และชาตินิยม อย่างกว้างขวางทั่วโลก และ (4) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภาคประชาชนของประเทศทั้งหลาย จากความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนหลากหลายประเทศที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

5.1.2.1.2 ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จิ้นผิง ด้านเศรษฐกิจนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2010 มาจากความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่นับเป็นปัจจัยที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จิ้นผิงมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศมหาอำนาจตะวันตก ที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา และการทะยานของประเทศตะวันออกหรือประเทศในเอเชีย ที่สำคัญ มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย การถดถอยแต่เป็นมหาอำนาจชั้นนำของเอเชีย คือ ญี่ปุ่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ที่ประกอบด้วย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง และสิงคโปร์ กลุ่มบริกส์ ที่ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และแอฟริกาใต้

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่สำคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาระหว่างประเทศ ที่มีความเปลี่ยนแปลงจากบทบาทของสหรัฐอเมริกา และการกำหนดศตวรรษแห่งการพัฒนาของสหประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศ จากการเผชิญปัญหาทางการค้าจากกลุ่มต่อต้านที่หลากหลายทำให้ความร่วมมือทางการค้าระดับโลกสะดุดลงหลายครั้ง ด้านการเงินระหว่างประเทศ ที่มีความเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตการณ์ทางการเงินและบทบาทของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อแก้ปัญหา ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ จากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการลงทุนข้ามชาติ และด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

5.1.2.1.3 ด้านสังคม ปัจจัยภายนอกที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จิ้นผิงด้านสังคมนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2010 นับเป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนผ่านด้านสังคมแบ่งเป็น 4 ยุค ประกอบด้วย ยุค 1.0 ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ ยุค 2.0 ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตตามสายพาน ยุค 3.0 ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากการถือกำเนิดของคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้มนุษย์ทำในสิ่งที่เกินความคาดหมาย นับเป็นยุคของความรุ่งเรืองของกลุ่มทุน อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ มากกว่ากลุ่มทุน อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดเล็ก ยุค 4.0 ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง ส่งผลให้ผู้บริโภค ผู้ผลิตรายย่อย รู้เท่าทันผู้ผลิตรายใหญ่ เพราะการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร

ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมระหว่างประเทศที่สำคัญที่เป็นปัจจัยที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง ประกอบด้วย ความเปลี่ยนแปลงด้านมิติของความมั่นคงระหว่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อน ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงด้านผู้อพยพ และความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน

5.1.2.2 ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายในที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง แบ่งเป็น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

5.1.2.2.1 ด้านการเมือง มาจากการปกครองระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมของประเทศนั้นคง แข็งแรง และแข็งแกร่งอย่างมาก ที่นำไปสู่การสืบทอดอำนาจของผู้นำสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 5 รุ่น ภายหลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน นับตั้งแต่ ค.ศ. 1949 ถึงปัจจุบัน ส่วนสำคัญมาจากการวางแผนการสืบทอดอย่างเป็นระบบของเติ้งเสี่ยวผิง ผู้นำรุ่นที่ 2 แต่สิ้นสุดลงภายหลังการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และบทบาทและพฤติกรรมของสีจิ้นผิงที่จัดการขึ้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้เป็นที่นิยมและยอมรับจากประชาชนสูงมาก เท่ากับสร้างความชอบธรรมทางการเมืองเทียบเท่าเหมาเจ๋อตงและเติ้งเสี่ยวผิง

5.1.2.2.2 ด้านเศรษฐกิจ มาจากความต่อเนื่อง ความสืบเนื่อง ทางประวัติศาสตร์และความเป็นมา ภายหลังจากการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1978 ที่รับแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาปฏิบัติ ก่อให้เกิดแนวคิดสังคมนิยมแบบตลาด เท่ากับปิดกั้นทางการเมืองหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน แต่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมบนรากฐานแบบสังคมนิยมที่รัฐกำกับกลไกตลาดบนพื้นฐานความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของประชาชน นำมาสู่จากแรงขับเคลื่อนจากต่างประเทศที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน

5.1.2.2.3 ด้านสังคม จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องตามแนวทางทุนนิยมนับตั้งแต่ภายหลังการเปิดประเทศตามนโยบายสีทันสมัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1978 ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศเป็นวงกว้าง การที่ประเทศมีประชากรเป็นจำนวนมากนำไปสู่การแข่งขันอย่างรุนแรง นำไปสู่การกำหนดและดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการอพยพของประชากรไปต่างประเทศนับเป็นแรงผลักดันสำคัญเพื่อแสวงหาวัตถุดิบและตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต

### 5.1.3 สารระสำคัญของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง

สารระสำคัญของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง ประกอบด้วย จากความเปลี่ยนแปลงในจีนภายหลังการขึ้นสู่อำนาจของสีจิ้นผิง ที่สำคัญ คือ โครงสร้าง กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ เป้าหมาย ขั้นตอน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

5.1.3.1 ด้านโครงสร้าง การกุมอำนาจของสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานคณะกรรมการกลางการทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน และประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน นับตั้งแต่ทศวรรษ

ที่ 2010 นำไปสู่การผูกขาดอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้สื่อจีนฝังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยไม่กำหนดวาระหรือไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง และมีบทบาทและพฤติกรรมจัดการกับบุคคลที่ทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนเป็นวงกว้าง ทำให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดเทียบเท่าเหมาเจ๋อตง และเติ้งเสี่ยวผิง

5.1.3.2 ด้านกระบวนการ ความเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสื่อจีนฝังทุกอย่างอยู่ภายใต้อาณัติทางการเมืองจากการปกครองระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะและทิศทางการพัฒนาประเทศ นำไปสู่การกำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนจากรัฐที่มีการสั่งการ บงการ ควบคุม แทรกแซง อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย กระบวนการสื่อสารนับเป็นตัวอย่างที่สำคัญ จากการโฆษณาชวนเชื่อนับตั้งแต่อดีต ผ่านมโนทัศน์จีนผงาด (The Rise of China) ในปัจจุบัน

5.1.3.3 ด้านรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสื่อจีนฝัง นับเป็นการกำหนดรูปแบบที่เป็นทางการ ครอบคลุมทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม ที่สำคัญ คือ รูปแบบการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยด้านการทหารและความมั่นคง จากการค้นคว้าและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ กำลังพล ยุทธปัจจัย และยุทธวิธีที่ทันสมัย และด้านการต่างประเทศ จากการใช้อำนาจที่แข็งแกร่งกว่าอำนาจละมุนเพื่อขยายอำนาจอย่างต่อเนื่อง

5.1.3.4 ด้านวิธีการ ความเปลี่ยนแปลงด้านวิธีการของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสื่อจีนฝังมาจากแนวคิดของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมเพิ่มมากขึ้นจากวิธีการที่หลากหลาย จากการสถาปนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและพหุภาคี การแสดงบทบาทของมหาอำนาจที่ไม่คุกคาม การเป็นประเทศที่รับความช่วยเหลือเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ การใช้การทูตของสกุลเงินหยวน การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ นับเป็นตัวอย่างที่สำคัญ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสังคมนานาชาติ

5.1.3.5 ด้านเป้าหมาย จากสภาพแวดล้อม ปัจจัย และบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องปรับเปลี่ยน นำไปสู่การฟื้นฟูชาติหรือประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังสงครามฝิ่น และการกำหนดนำดินแดนที่เคยสูญเสียกลับคืนมาทั้งหมด ด้านการเมือง จาก การเป็นมหาอำนาจที่สำคัญของโลกทางการเมืองและความมั่นคงที่ทำหน้าที่จัดระเบียบของโลกอย่างมีนัยสำคัญ และด้านเศรษฐกิจ จากการเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลก ทั้งหมดเป็นไปเพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

5.1.3.6 ด้านขั้นตอน ขั้นตอนของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนผิงมาจาก ข้อบัญญัติของธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการกำหนดตำแหน่งประธานาธิบดีโดยไม่มีวาระสามารถ เป็นได้ตลอดชีวิต และนำไปสู่การกำหนดขั้นตอนด้านต่างประเทศจากการแสดงบทบาทเวทีการเมืองระหว่าง ประเทศ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ที่สำคัญ คือ การสถาปนาเขตอิทธิพล ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และภายในประเทศจากความแข็งแกร่งกับการจัดการกลุ่มต่อต้านที่หลากหลาย

5.1.3.7 ด้านยุทธศาสตร์ รากฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนนำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์หลากหลายมิติ นับตั้งแต่การเปิดประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1978 จากการกำหนดยุทธศาสตร์การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และ สังคม ควบคู่กัน นำไปสู่การกำหนดรูปแบบการทหารและการต่างประเทศของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนสมัยสี่จีนผิง ที่สำคัญ มีจำนวนสองยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก กับยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่ ควบคู่กัน

5.1.3.8 ด้านกลยุทธ์ จากการกำหนดนโยบายสาธารณะและโครงการที่หลากหลาย หนึ่งแถบหนึ่ง เส้นทางนับเป็นนโยบายที่ปรารถนาเชิดชูและผลักดันการขยายอำนาจและสถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน เหวทีโลก นับเป็นเป็นต้นแบบทางเศรษฐกิจเพื่อแข่งขันกับความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันและ อนาคต เพราะการดำเนินกลยุทธ์ตามโครงการความคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นับเป็นการสร้างเครือข่ายทาง เศรษฐกิจ และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการขยายฐานทางอำนาจทุกมิติของสาธารณรัฐประชาชนจีน นำไปสู่ การสถาปนาเขตอำนาจและอิทธิพลของรัฐหรือประเทศที่สัมพันธ์

#### 5.1.4 ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนผิง

ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนผิง แบ่งออกเป็นสามด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

5.1.4.1 ผลกระทบด้านการเมือง รากฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของการขยายอำนาจของ สาธารณรัฐประชาชนจีนนับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญจากปัจจัยภายนอก สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามที่นับเป็นตัวอย่างที่สำคัญ จากปัจจัยภายใน ความ เปลี่ยนแปลงจากผู้นำรุ่นที่ 1 ถึงผู้นำรุ่นที่ 5 การกำหนดนโยบายสาธารณะและกลยุทธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและ นำไปสู่การความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลก จากการขยายอำนาจและอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชน จีนที่มีต่อประเทศทั้งหลาย ที่สำคัญ คือ ประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับความช่วยเหลือ เป็นการขยายอำนาจรอบทิศทาง เพื่อสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศ นับเป็นการใช้อำนาจที่แข็งแกร่งช่วงทศวรรษที่ 2010 แตกต่าง จากการใช้อำนาจละมุนช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 นำไปสู่การแข่งขันและการต่อต้านจากประเทศมหาอำนาจอื่น ที่ สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินเดีย และก่อให้เกิดผลกระทบภายในประเทศจากการเป็นประธานาธิบดีที่ไม่ มีวาระของสี่จีนผิง ที่นำไปสู่ความไม่พอใจของกลุ่มอำนาจเดิมและกลุ่มอำนาจที่มุ่งหวังมีอำนาจหรือสืบทอดอำนาจ

5.1.4.2 ด้านเศรษฐกิจ การครองอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนของสีจิ้นผิงนับตั้งแต่ ค.ศ. 2012 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งหลาย ทำให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศสู่เป้าหมายแผนห้าปีในจีน 2025 สู่อุตสาหกรรมไฮเทค นับเป็นเวลาเดียวกับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเป็นคู่แข่งที่ขบเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีและพหุภาคี ที่สำคัญคือ การเผชิญหน้ากับภัยคุกคามนี้ของประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำไปสู่การลดความน่าเชื่อถือของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากการตั้งคำถาม การถูกการวิพากษ์วิจารณ์ ถึงเบื้องหลังหรือสิ่งที่แอบแฝงหรือนัยของการให้ความช่วยเหลือของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจน นับเป็นการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างกว้างขวางจากการสร้างเครือข่ายเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

5.1.4.3 ด้านสังคม ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านสังคมภายในประเทศ สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน พยายามกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง เท่าเทียม ทั้งในเมืองและชนบทของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจีนทั่วประเทศ เป็นการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุล ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท ครอบคลุมการปฏิรูประบบบริหารเขตเมืองและชนบทให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรรมทันสมัยและธุรกิจส่วนตัวที่เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแท้จริง นำไปสู่ความสำเร็จเป็นวงกว้าง มีการยกระดับการศึกษาและการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านสังคมภายนอกประเทศ มาจากการสนับสนุนการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีนจำนวนมาก เพื่อแสวงหาวัตถุดิบ ตลาด และประกอบธุรกิจในประเทศที่พำนักอาศัย นำไปสู่ความขัดแย้งกับประชากรของประเทศนั้น นับเป็นการขยายอำนาจและอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง

## 5.2 การอภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง แบ่งการอภิปรายผลการวิจัย เป็น (1) ความเป็นมาของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยก่อนสีจิ้นผิง (2) ปัจจัยที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง (3) สาระสำคัญของ การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง (4) ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง



### 5.2.1 ความเป็นมาของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยก่อนสิ้นฝิง

จีนนับเป็นเมือง แฉ่นแคว้น อาณาจักร และจักรวรรดิ ที่สำคัญนับตั้งแต่อดีตนับตั้งแต่ 2000 ปีก่อนคริสตกาล ก่อกำเนิดเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกบริเวณแม่น้ำฮวงโหและต่อเนื่องถึงแยงซีเกียง นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแบบจารีตจากการสถาปนาราชวงศ์เซี่ย ชาง ฉิน ฮั่น จิ้น สู่ ถึง ซ้อง หยวน หมิง และชิง ที่ต่อเนื่องจนสิ้นสุดยุคจารีต ความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยจากการขยายอำนาจและการถดถอยของอำนาจของประเทศ ที่สำคัญ การรุกรานของต่างประเทศนำไปสู่การสถาปนาราชวงศ์ที่มาจากต่างประเทศ เป็นชนเผ่าเร่ร่อน จำนวน 2 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์หยวนที่มาจากมองโกล และราชวงศ์ชิงที่มาจากแมนจู และนับเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนการสิ้นสุด อาณาจักรแบบจารีตของจีนใน ค.ศ. 1911 นำไปสู่การสิ้นสุดของรัฐแบบจารีตจากการปกครองระบอบราชาธิปไตยของราชวงศ์สู่การปกครองระบอบสาธารณรัฐของพรรคก๊กมินตั๋งใน ค.ศ. 1911 จากการสถาปนาสาธารณรัฐจีน การปฏิรูปศาสนา การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิวัติการค้า และการปฏิวัติอุตสาหกรรม ของตะวันตก นำไปสู่การรุกรานเมือง แฉ่นแคว้น อาณาจักร และจักรวรรดิ อาณาจักร ล้าหลัง ด้อยพัฒนา และไม่ทัดเทียมตะวันตก นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 การปฏิเสธรูปปรับตัว การละเลย เพิกเฉย ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ ตั้งคำถามถามวิพากษ์วิจารณ์ กับการปฏิรูปประเทศของประเทศของชนชั้นนำ ชนชั้นปกครองอนุรักษ์นิยม ของจีน นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นการเผชิญหน้า การก่อกบฏ และสงครามกลางเมือง ของกลุ่มคนที่ปรารถนาปรับปรุงประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติอารยประเทศ นับเป็นเวลาเดียวกับที่มหาอำนาจตะวันตกรุกรานอย่างต่อเนื่อง ทำให้จีนเผชิญกับความขัดแย้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นเวลาเป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยปี ที่สำคัญ

สงครามฝิ่น (The Opium War) หรือสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 (The First Opium War) ระหว่าง ค.ศ. 1839 ถึง 1842 สงครามธนู (The Arrow War) หรือสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 (The Second Opium War) ระหว่าง ค.ศ. 1856 ถึง 1860 สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่ 1 (First Sino-Japanese War) ระหว่าง ค.ศ. 1894 ถึง 1895 กบฏนักมวย (The Boxer Rebellion) ระหว่าง ค.ศ. 1898 ถึง 1900 การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากรบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบสาธารณรัฐใน ค.ศ. 1911 ความขัดแย้งที่เป็นความปรารถนาที่นำไปสู่การสถาปนากองการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และเป็นสาธารณรัฐของหยวนซื่อхай ระหว่าง ค.ศ. 1915 ถึง 1916 นำไปสู่การเข้าสู่ยุคซุนคี้ก จากการปฏิเสธรายอมรับอำนาจจากส่วนกลางของหยวนซื่อхайและพรรคก๊กมินตั๋งภายหลัง ระหว่าง ค.ศ. 1916 ถึง 1928 การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน ค.ศ. 1921 นำมาสู่การเป็นพันธมิตรกับพรรคก๊กมินตั๋งช่วงแรก การถึงแก่อสัญกรรมของ ดร. ซุนยัตเซ็น และการครองอำนาจของเจียงไคเช็ค ใน ค.ศ. 1925 นำมาสู่การสิ้นสุดการเป็นพันธมิตรระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน ค.ศ. 1927 และนำไปสู่สงครามอันยาวนานระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนับตั้งแต่ ค.ศ. 1928 การเผชิญหน้าจากการคุกคามและการรุกรานของญี่ปุ่นที่มีต่อจีนด้านแมนจูเรียนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 นำไปสู่การสถาปนาแมนจูเกวใน ค.ศ. 1932 การขยายอำนาจของญี่ปุ่นที่รุกรานจีนอย่างต่อเนื่องนำไปสู่สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1937 จนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน ค.ศ. 1945

ความขัดแย้งที่ถือกำเนิดนำมาสู่การสูญเสียดินแดนจำนวนมากที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ที่สำคัญ คือ บริเวณไซบีเรียตะวันออกด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน มองโกเลียนอกที่เป็นสาธารณรัฐมองโกเลียในปัจจุบัน การเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนำมาสู่ชัยชนะของของสาธารณรัฐจีนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง นำมาสู่การได้ดินแดนจำนวนหนึ่ง ที่สำคัญ คือ มองโกเลียใน แมนจูเรีย ไต้หวัน และซินเกียง คืน แต่ความขัดแย้งที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองระหว่าง ค.ศ. 1945 ถึง 1949 สิ้นสุดลงจากชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีเหนือพรรคก๊กมินตั๋ง นำมาสู่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 นับเป็นเวลาเดียวกับที่แกนนำและสมาชิกพรรคก๊กมินตั๋งจำนวนมากอพยพไปที่ไต้หวัน การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างกว้างขวาง ด้านการเมืองการปกครอง เป็นการเปลี่ยนแปลงจากผู้นำรุ่นที่ 1 สู่นำรุ่นที่ 5 ด้านเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาด และด้านสังคม จากสังคมที่ล่าหลังสู่สังคมที่ทันสมัย

การปรับเปลี่ยนของจีนนับจากอดีตต่อเนื่องถึงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงผู้นำรุ่นที่ 4 สอดคล้องกับแนวคิดของแนวคิดสังคมนิยม (ซูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์, 2546 : 161-162 ; ประภัสสร เทพชาติรี, 2537 (อัดสำเนา) ; ประภัสสร เทพชาติรี, 2541 : 17-26 ; สมพงษ์ ชูมาก, 2542 : 17-22) ที่มีรากฐานทางความคิดแบบอนุรักษนิยมที่มองโลกจากความเป็นจริงที่เน้นอำนาจ ความขัดแย้ง และผลประโยชน์ เป็นความขัดแย้งที่ต่อสู้ระหว่างกันเพื่ออำนาจ จากการสถาปนาและรักษาประเทศ เน้นอำนาจ ดุลแห่งอำนาจ การเป็นพันธมิตร และการตอบโต้ ตามแนวคิดของแมคเคย์เวลลี จากสมมติฐานที่มองโลกที่เน้นอำนาจ และสังคมนิยมระหว่างประเทศเป็นอนาธิปไตย มีการกดขี่ระหว่างกัน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) (Rosenau, 1968) จากความอยู่รอดปลอดภัย ความมั่นคงแห่งชาติ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเกียรติภูมิแห่งชาติ และสอดคล้องกับแนวคิดสังคมนิยมใหม่ หรือสังคมนิยมตามโครงสร้าง ตามแนวคิดของเคนเนท เอ็น วอลท์ ใน ค.ศ. 1979 (Kenneth N. Waltz, 1979) ที่ว่าโครงสร้างระหว่างประเทศมีบทบาทต่อการกำหนด ความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม และผลของพฤติกรรม ของรัฐ ที่เป็นตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจีนจากรัฐแบบจารีต สู่สาธารณรัฐ และเป็นสาธารณรัฐประชาชน ในปัจจุบัน

### 5.2.2 ปัจจัยที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง

ปัจจัยที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

#### 5.2.2.1 ปัจจัยภายนอกที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง

ปัจจัยภายนอกที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง แบ่งเป็น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้านการเมือง มาจาก (1) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่พยายามรักษาและคงความเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกท่ามกลางการทำลายจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจอันดับ 2 ของโลก (2) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ

ปกครองและการต่างประเทศของประเทศทั้งหลายในยุโรป จากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของประเทศมหาอำนาจที่สำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ความเปลี่ยนแปลงจากการแบ่งแยกเป็นรัฐหรือประเทศของประเทศในยุโรป จากการแพร่ขยายแนวคิดก่อให้เกิดการปฏิบัติการของประชาชนในเมือง แคว้น มลรัฐ ฟินน์ และดินแดน ภายในรัฐของประเทศในยุโรปเพื่อเป็นเอกราช (3) การแพร่ขยายและชัยชนะของกลุ่มหรือฝ่ายหรือผู้ปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศทั้งหลายทั่วโลก ที่มาจากชัยชนะของกลุ่มหรือฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และ (4) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภาคประชาชนของประเทศทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั่วโลก

ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนฝั่งด้านเศรษฐกิจ มาจากความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศมหาอำนาจตะวันตก ที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา และการทะยานของประเทศตะวันออกหรือประเทศในเอเชีย การถือกำเนิดของประเทศเศรษฐกิจใหม่จำนวนมาก ที่สำคัญ เป็นประเทศในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่สำคัญ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ จากบทบาทของสหประชาชาติเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชากร ที่สำคัญ คือ ปัญหาความยากจน ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากความขัดแย้งของกลุ่มความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศระดับโลก ที่สำคัญ คือ องค์การการค้าโลก ความสำคัญของการค้าระดับทวิภาคี ด้านการเงินระหว่างประเทศ จากปัญหาและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ จากความขัดแย้งที่มาจากเงื่อนไขของการสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศ และด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศ จากความช่วยเหลือที่วางอยู่บนเงื่อนไขผลประโยชน์ของประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ

ด้านสังคม ปัจจัยภายนอกที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนฝั่งด้านสังคม จากความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนผ่านด้านสังคมแบ่งเป็น 4 ยุค คือ เครื่องจักรไอน้ำ สายพาน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นก้าวหน้า และความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านสังคม เป็นความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมระหว่างประเทศที่สำคัญที่เป็นปัจจัยที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนฝั่ง ประกอบด้วย ความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ จากความมั่นคงแบบดั้งเดิมสู่ความมั่นคงความหมายใหม่ ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน สู่ผลกระทบกับนานาประเทศเป็นวงกว้างทุกมิติ ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรจากการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ความเปลี่ยนแปลงด้านผู้อพยพที่มีจำนวนผู้อพยพ ลี้ภัย หรืออื่นใด จำนวนมากจากสาเหตุที่สำคัญหลายประการ และความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มมากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนฝั่งแบ่งเป็น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สอดคล้องกับแนวคิดโลกาภิวัตน์ของเคนนิซี โอเม (Ohmae, 1990) ที่ว่าโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง จากด้านการเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง

นำไปสู่ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ด้านเศรษฐกิจ จากแนวคิดเศรษฐกิจเสรีที่นำมาสู่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน และด้านสังคม จากความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่เน้นสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับหนังสือเรื่องเงินมุ่งลงใต้ อินเดียมุ่งตะวันออก อาเซียนตอนบนในยุคบูรพาภิวัตน์ ของเอนก เหล่าธรรมทัศน์ และศิวพล ละอองสกุล (2556) ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทยต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงผลประโยชน์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และประเทศสมาชิกอาเซียน

#### 5.2.2.2 ปัจจัยภายในที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง

ปัจจัยภายในที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง ประกอบด้วย ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศ ด้านการเมือง ปัจจัยภายในที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านการเมืองภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 ถึงปัจจุบัน ทำให้การปกครองระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมของประเทศมั่นคง แข็งแรง และแข็งแกร่งอย่างมาก จากความเปลี่ยนแปลงของผู้นำทางการเมืองจำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 5 พรรคคอมมิวนิสต์จีนนับเป็นสถาบันหลักในการบริหารปกครองประเทศ การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแบบจีนผนวกกับการใช้ระบบทุนนิยมโดยรัฐทำให้การวางแผนและการพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเมืองภายในของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงสูง ทำให้ผู้บริหารประเทศมุ่งมั่นสร้างประเทศให้ทันสมัย เน้นการปราบปรามทุจริตในทุกระดับ และมีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในทุกระดับเพื่อรองรับการแข่งขันของโลกยุคใหม่

ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยภายในที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านเศรษฐกิจมาจากความต่อเนื่อง ความสืบเนื่อง ทางประวัติศาสตร์และความเป็นมา ภายหลังการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1978 ที่รับแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาปฏิบัติ ก่อให้เกิดแนวคิดระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาด แรงขับเคลื่อนจากต่างประเทศที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะเนื่องจากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแรงงานราคาถูก เป็นเหตุให้สามารถดึงดูดการลงทุนได้ในปริมาณมหาศาล ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการขยายการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรมของของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศทั้งหลาย เพื่อสร้างรายได้และความได้เปรียบทางเศรษฐกิจให้กับของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นไปต้องการ ความประสงค์ ความปรารถนา และความมุ่งหมายสนองตอบต่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้านสังคม ปัจจัยภายในที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านสังคม มาจากการพัฒนาที่ต่อเนื่องตามแนวทางทุนนิยมนับตั้งแต่ภายหลังการเปิดประเทศตามนโยบายสีทันสมัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1978 นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศเป็นวงกว้าง การแข่งขันด้านการศึกษา

ภายในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีสูง ทำให้นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มีศักยภาพมากเผชิญกับการแข่งขันและด้วยความที่มีฐานะทำให้ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ความต้องการขยายอำนาจและอิทธิพลด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศทั้งหลาย ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้งสถาบันขงจื่อในประเทศหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับให้ทุนการศึกษาเพื่อชาวต่างประเทศเข้าไปศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน นำไปสู่การอพยพชาวจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปนอกประเทศเพื่อแสวงหาทางเลือกอื่น

ปัจจัยภายในที่มีต่อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความต่อเนื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐบาล กองทัพปลดแอกประชาชนจีน ที่สำคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงของผู้นำจากรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 สอดคล้องกับแนวคิดของปัจจัยแห่งอำนาจของคัวลอมบิสและวอลเฟ (Coulombis and Wolfe, 1982 : 72-73) ที่สรุปจาก จูลซีฟ ชินวรโรณ (2539 : 21-23) ที่เน้นปัจจัยจากลักษณะ บุคลิกภาพ และคุณสมบัติของผู้นำ ประสิทธิภาพของระบบราชการ และรูปแบบของรัฐบาล การสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดของ รอสเนา (Rosenau, 1968) จากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเน้นอย่างต่อเนื่อง และการสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดของ รอสเนา (Rosenau, 1968) จากเกียรติภูมิแห่งชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเน้นการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2010 และสอดคล้องกับหนังสือ เรื่องมังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแพร่อารยธรรมในอุษาคเนย์ ของยศ สันตสมบัติ (2557) ที่ว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก การเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลกและเวทีภูมิภาค

### 5.2.3 สาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง

สาระสำคัญของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง ประกอบด้วย จากความเปลี่ยนแปลงในของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังการขึ้นสู่อำนาจของสีจิ้นผิง ที่สำคัญ คือ โครงสร้าง กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ เป้าหมาย ขั้นตอน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ด้านโครงสร้าง ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง มาจากการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งโดยไม่มีวาระ การบรรจุอุดมการณ์ของสีจิ้นผิง 14 ข้อ ในรัฐธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ความเป็นเอกภาพหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ที่สำคัญ คือ การรวมอำนาจสูงสุดมาที่สีจิ้นผิง

ด้านกระบวนการ ความเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยสีจิ้นผิงมาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะและทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็น อาณัติทางการเมือง ทำให้จำกัดการแสดงออกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จากการที่รัฐมี บทบาทกำกับดูแลและควบคุมอย่างเข้มงวด จากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากภาครัฐ

ด้านรูปแบบ เป็นรูปแบบการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยด้านการทหารและ ความมั่นคง จากการพัฒนากำลังพล การสะสมกำลังพล การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ ยุทธปัจจัย เพื่อเตรียมกำลัง ท้าสำหรับการป้องกัน การป้องปราม ความขัดแย้ง การเผชิญหน้า และสงคราม และด้านการต่างประเทศ จากการ ขยายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งจากนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

ด้านวิธีการ ความเปลี่ยนแปลงด้านวิธีการของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงมา จากแนวคิดของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมเพิ่มมากขึ้น เป็นไปหรือมีลักษณะ สมองต่อต่อผลประโยชน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเองที่ขยายสู่ภูมิภาคทั้งหลาย จากวิธีการที่หลากหลายจาก การใช้อำนาจละมุนและอำนาจที่แข็งกร้าว การทูตทางการเงินหรือการทูตของเงินหยวนนับเป็นตัวอย่างที่สำคัญ

ด้านเป้าหมาย การฟื้นฟูชาติหรือการฟื้นฟูประเทศนับเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของสาธารณรัฐประชาชน จีนใน ค.ศ. 2049 และกำหนดเป้าหมายทางการเมืองจากเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการ กำหนดหรือจัดระเบียบโลก และเป้าหมายทางเศรษฐกิจจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง เครือข่ายระหว่างประเทศ ทั้งหมดเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้านขั้นตอน จากการดำเนินการอย่างเป็นระบบควบคู่กันจากการจัดการภายในที่มาจากการจัดระเบียบ สังคมการเมืองภายในประเทศ ที่สำคัญ คือ การปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย กลุ่มต่อต้าน กลุ่มกบฏ กลุ่มศัตรู และ กลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ กับรัฐ รัฐบาล พรรคคอมมิวนิสต์จีน และกองทัพปลดแอกประชาชนจีน และการขยายความ ร่วมมือไปต่างประเทศ ระดับทวิภาคี จากการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญ และ ระดับพหุภาคี ผ่านกลุ่มความร่วมมือและองค์การระหว่างประเทศที่ไม่เสียเปรียบ

ด้านยุทธศาสตร์ รากฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีน นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์หลากหลายมิติ ที่สำคัญ คือ มีจำนวนสองยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก ที่เน้นความร่วมมือและการขยายอำนาจภาคพื้นสมุทรหรือทางทะเล กับ ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ ที่เน้นความร่วมมือและการขยายอำนาจภาคพื้นทวีปหรือทางบก

ด้านกลยุทธ์ กลยุทธ์ของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงมาจากการกำหนด รายละเอียดโครงการความคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่นับเป็นตัวอย่างที่สำคัญจากการสร้างเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางทะเล และทางน้ำแข็งเพื่อเชื่อมต่อการค้า การขนส่งระหว่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชน จีนกับภายนอกหรือต่างประเทศ การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่

สาระสำคัญของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง ประกอบด้วย โครงสร้าง กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ เป้าหมาย ขั้นตอน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของเคนนิซี โอเม่ (Ohmae, 1990) ที่เน้นด้านเศรษฐกิจจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่นำไปสู่ฉันทามติวอชิงตันตามแนวคิดของจอห์น วิลเลียมสัน (Williamson ed., 1990) และงานของรังสรรค์ ณะพรพันธุ์ (2548 : 51- 57) ที่เน้นเศรษฐกิจเสรี นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงภายในของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดสังคมนิยมตาม โครงสร้าง ตามแนวคิดของเคนเนท เอ็น วอลท์ ใน ค.ศ. 1979 (Kenneth N. Waltz, 1979) ที่ว่าบทบาทและ อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจมีต่อพฤติกรรมของรัฐในระบบระหว่างประเทศ และรัฐเป็นตัวแสดงที่มีความสำคัญ และมีบทบาทมากที่สุดเป็นการตอบโต้และเชื่อมโยงกับตัวแสดงอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

#### 5.2.4 ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง

ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง แบ่งออกเป็นสามด้าน คือ ด้าน การเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

ผลกระทบด้านการเมือง รากฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนนับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 นำไปสู่การขยายอำนาจของพรรค คอมมิวนิสต์จีนเพื่อจัดการขยายอำนาจไปครอบคลุมทั้งประเทศ ส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับต่างประเทศ การเผชิญกับกอง พล 93 บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า และประเทศไทย นับเป็นตัวอย่างที่สำคัญ และการขยาย อำนาจออกไปภายนอก ที่สำคัญ คือ สงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม ผ่านผู้นำจากรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 การ กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งทางการเมืองทำให้สีจิ้นผิงปราบปรามคู่แข่ง ฝ่ายตรงข้าม และกลุ่มอำนาจทางการเมืองอื่น จากปัญหาการคอร์รัปชันที่เป็นเงื่อนไขหรือข้ออ้างที่สำคัญ และอาจเป็นปัญหา ทางการเมืองจากการแก้รัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง และด้าน ต่างประเทศ การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางการเมืองการทูตและการทหาร ก่อให้เกิดความ ขัดแย้งกับนานอารยประเทศ ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศทั้งหลายในพื้นที่ทะเลจีน ใต้ ที่สำคัญ คือ ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกาที่สำคัญมาจากการกำหนดและ ดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวของสีจิ้นผิง

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็นสองส่วน คือ ผลกระทบจากการขยายอำนาจ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ กับผลกระทบจากการขยายอำนาจของ สาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ผลกระทบจากการขยายอำนาจของ สาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยสีจิ้นผิงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง เปลี่ยน ผ่านเข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่สำคัญคือเศรษฐกิจดิจิทัล และผลงานด้าน เทคโนโลยีจำนวนมาก ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านเศรษฐกิจ

ภายนอกประเทศ จากการดำเนินนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจของสี่จีนผิง ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้า  
ครอบงำทางเศรษฐกิจในประเทศทั้งหลาย นำไปสู่การทูตกับตักหนี่ และความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่เป็นสงคราม  
ทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา

ผลกระทบด้านสังคม แบ่งเป็นสองส่วน คือ ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
สมัยสี่จีนผิงด้านสังคมภายในประเทศ กับผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนผิง  
ด้านสังคมภายนอกประเทศ ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนผิงด้านสังคม  
ภายในประเทศ สี่จีนผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน พยายามกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อ  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม ทั้งในเมืองและชนบทของประเทศ นำไปสู่การแก้ปัญหา  
ความยากจนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง และผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่  
จีนผิงด้านสังคมภายนอกประเทศ มีสาระสำคัญภายหลังการอพยพของชนจีนรุ่นใหม่เพื่อพำนักตั้งถิ่นฐานตามประเทศ  
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ นำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ด้านวัตถุดิบและตลาด ก่อให้เกิด  
ปัญหาความขัดแย้งกับประเทศที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนผิง แบ่งออกเป็นสามด้าน คือ  
ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนผิงด้านการเมือง สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่อง  
อำนาจของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวคิดของเลิร์ชและเสด (Lerche, Jr. and Said 1963, p. 10-12)  
ที่ว่าความสามารถที่ประเทศแต่ละประเทศหรือรัฐใดรัฐหนึ่งทำตามเจตนารมณ์เพื่อการดำรงอยู่และการรักษา  
อำนาจอธิปไตย เป็นเป้าหมายของรัฐที่แสดงออกจกนโยบายต่างประเทศที่เป็นวิธีการมากกว่าจุดหมายปลายทาง  
(ends) ผลกระทบจากการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสี่จีนผิงด้านเศรษฐกิจ สัมพันธ์กับแนวคิด  
สังคมนิยม (ซูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์, 2546 : 161-162 ; ประภัสสร เทพชาตรี, 2537 (อัตสำเนา) ; ประภัสสร  
เทพชาตรี, 2541 : 17-26 ; สมพงษ์ ชูมาก, 2542 : 17-22) ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจบนพื้นฐานแนวคิด  
ลัทธิพาณิชย์นิยมที่เน้นผลได้มากกว่าผลเสีย ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และสอดคล้องกับหนังสือเรื่องอนุภูมิภาค  
กลุ่มน้ำโขงใต้ชะเง้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ของยศ สันตสมบัติ และคณะ (2556) ที่ว่าการขยายตัวของการค้าเสรี การ  
ลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการท่องเที่ยว แนวคิดนี้ได้สร้างผลกระทบมากมายในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง  
และด้านสังคม ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเติบโตของเมือง การเคลื่อนย้ายถิ่น การอพยพของชาวจีน ความ  
เปลี่ยนแปลงที่เป็นการเติบโตของเมือง สอดคล้องกับการศึกษาของขจิต จิตตเสวี (2557ข : 189) ที่ว่า  
ความเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง ส่วนหนึ่งส่งผลต่อความเป็นเมือง  
ตามแนวชายแดน การเคลื่อนย้ายถิ่น การอพยพของแรงงานต่างด้าว สอดคล้องกับการศึกษาของยศ สันตสมบัติ  
(ยศ สันตสมบัติ, 2557ก : 182-183) ที่ว่าการย้ายข้ามพรมแดนของผู้ลี้ภัยและแรงงานอพยพ กลายเป็น  
ปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น



### 5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะการวิจัยเรื่องการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง แบ่งเป็น ข้อเสนอแนะการนำไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

#### 5.3.1 ข้อเสนอแนะการนำไปใช้

การวิจัยเรื่องการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง มีข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ ประกอบด้วย

5.3.1.1 บทสรุปที่ให้ภาพความเป็นมา ปัจจัย สำคัญ และผลกระทบ ของการวิจัยเรื่องการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนงาน และโครงการ ที่นำสาธารณรัฐประชาชนจีนไปสู่ทิศทางที่นำมาสู่การสร้างผลประโยชน์แห่งชาติระยะยาวทั้งปัจจุบันและอนาคต

5.3.1.2 ความเป็นมาของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนสมัยสีจิ้นผิง นับเป็นประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจของจีนนับตั้งแต่รัฐแบบจารีต (Traditional State) สมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ประมาณ 2000 ปี ก่อนคริสต์กาล ถึง ค.ศ. 1912) กับรัฐสมัยใหม่ (Modern State) จาก การปกครองแบบสาธารณรัฐ (ค.ศ. 1912 ถึง 1949) และการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม (ค.ศ. 1949 ถึง ปัจจุบัน) นำไปสู่การทำความเข้าใจการขยายอำนาจของจีนร่วมสมัยถึงกำเนิดนับตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้จีนได้ดินแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมทำให้จีนมีท่าทีคุกคามประเทศเพื่อนบ้าน ที่สำคัญ คือ พม่า เนปาล สิกขิม อินเดีย เวียดนาม และสหภาพโซเวียต จากการขยายดินแดน

5.3.1.3 ปัจจัยที่นำมาสู่การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง คือ การสิ้นสุดของความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของรัฐ การถือกำเนิดของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือกับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนงาน และโครงการ ที่ลดความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์กับประเทศทั้งหลาย แสวงหาพันธมิตรกับประเทศทั้งหลาย การเน้นความร่วมมือทุกด้าน ที่สำคัญ คือ ด้านเศรษฐกิจ ทั้งการรวมกลุ่มทั้งระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค และการรวมกลุ่มรูปแบบอื่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ เป้าหมาย ขั้นตอน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ อำนาจหน้าที่ บทบาท หรืออื่นใด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบท และปัจจัยทั้งหลาย

5.3.1.4 สำคัญของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง แบ่งเป็น โครงสร้างที่เน้นการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง กระบวนการที่เน้นความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองและประชาชน รูปแบบที่เน้นความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ วิธีการที่เน้นการปฏิบัติ หรือการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป้าหมายที่เน้นการบรรลุถึงขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการ ขั้นตอนที่เน้น

ลำดับขั้นจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด ยุทธศาสตร์ที่เน้นโครงสร้างสำหรับแนวทางการดำเนินการ และกลยุทธ์ที่เน้นยุทธวิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

5.3.1.4 ผลกระทบของการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง แบ่งเป็น ผลกระทบด้านการเมือง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสังคม ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องกำหนดนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับเมืองและพื้นที่ตามแนวชายแดน ชายขอบ ภูมิภาค หรือที่ไม่ใช่ส่วนกลางของประเทศ นับตั้งแต่การกระจายอำนาจ การจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การกำหนดเขตการปกครองพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยกเลิก การลดอำนาจ การลดอำนาจหน้าที่ และการลดบทบาทของการปกครองส่วนภูมิภาค

### 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

การวิจัยเรื่องการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ประกอบด้วย

5.3.2.1 การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง มีตัวอย่างที่สำคัญ คือ การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านการเมือง การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านการทูต การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านความมั่นคง การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านเศรษฐกิจ การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านการพัฒนา การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านการค้าระหว่างประเทศ การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านการเงินระหว่างประเทศ การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศ การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านสังคม การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านการศึกษา การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านสวัสดิการสังคม และการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5.3.2.2 การวิจัยในหัวข้อการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิงควรใช้วิธีวิทยาที่หลากหลาย ที่สำคัญ คือ การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา การวิจัยแบบกรณีศึกษา การวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีฐานราก วิธีวิทยาแนวทางปรากฏการณ์วิทยา การวิเคราะห์เนื้อหา วิธีวิทยาแบบอัตชีวประวัติหรือประวัติชีวิตและการเล่าเรื่องหรือแนวทางการเล่าเรื่อง การวิเคราะห์บทสนทนา การวิเคราะห์วาทกรรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และวิธีวิทยาการวิเคราะห์ชนบทแบบมีส่วนร่วม

5.3.2.3 การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง ควรมีการกำหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ หรือแบบผสม เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และรอบด้าน

5.3.2.4 การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง ควรมีการกำหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการวิจัยเอกสาร

